



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๐๕๑

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กำชับเทศกิจ ตรวจเข้ม สถานที่ ป้องกัน การแพร่ระบาด โควิด-19	thaitabloid prbangkok facebook.com/prbangkok	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ ๓/๖๔ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ว่า ที่ประชุมรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการสนับสนุนภารกิจตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยที่ กทม. เสนอพื้นที่ทำการค้าในที่สาธารณะให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ให้ความเห็นชอบรวม ๘๗ จุด ได้รับความเห็นชอบ ๗๖ จุด อยู่ระหว่างพิจารณา ๑๑ จุด การสำรวจซากยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ ๑,๐๐๖ คัน เคลื่อนย้ายแล้ว ๙๙๓ คัน คงเหลือรอเคลื่อนย้าย ๑๓ คัน ดำเนินคดี ๑ รายการ กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นทางเท้า ตั้งแต่วันที่ ๙ ก.ค.๖๑-๑๐ ส.ค.๖๔ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ๓๙,๖๐๓ ราย ว่ากล่าวตักเตือน ๓,๘๓๐ ราย ดำเนินคดี ๓๓,๙๗๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี ๑,๘๐๓ ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๔๓,๓๗๑,๔๐๐ บาท การดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๘ พ.ค.๖๑-๑๐ ส.ค.๖๔ จัดเก็บได้ ๒๑๑,๐๕๑ ป้าย แจกความดำเนินคดี ๕๐ ราย จับ-ปรับ ๕,๒๔๗ คดี ปรับเป็นเงิน ๑๔,๘๓๙,๐๐ บาท</p> <p>- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจระมัดระวังตนเองในการออกปฏิบัติงาน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายเทศกิจ สำนักงานเขต กวดขันตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการ ตลาด แคมป์คนงาน เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง สำหรับนโยบายการจัดระเบียบเมืองด้านอื่น ๆ อาทิ จอดรถหรือขับขึ้นทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่น ๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันเช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพฯ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการ ตลาด และแคมป์ก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ควบคู่การจัดระเบียบเมืองในด้านต่าง ๆ</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดกวดขันตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการ ตลาด และแคมป์ก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการจัดระเบียบเมืองในด้านต่าง ๆ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	ตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย แห่งที่ ๒ เขตบางแค และหน่วย ความร่วมมือ บริการ ฉีดวัคซีน โควิด-19 เดอะมอลล์ บางแค	dailynews mgronline innews prbangkok	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังตรวจความพร้อมศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ เขตบางแค แห่งที่ ๒ บริเวณโรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค ว่า ศูนย์พักคอยฯ ดังกล่าวใช้พื้นที่อาคารเรียน ๕ ชั้น ๒ อาคาร แยกผู้ป่วยชาย-หญิง และผู้ป่วยผล ATK และผู้ป่วยที่มีผล RT-PCR สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๓๐๐ เตียง ขณะนี้มีผู้เข้ารับการดูแล ๑๐๙ ราย โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาล บางปะกอก ๘ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค เป็นผู้บริหารจัดการ ผู้ป่วย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๔</p> <p>- จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาล “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย-เดอะมอลล์บางแค ที่ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค พร้อมมอบ ของที่ระลึกให้แก่ผู้รับวัคซีนเป็นรายที่ ๔๙,๙๙๙ รายที่ ๕๐,๐๐๐ และรายที่ ๕๐,๐๐๑ โดยหน่วยความร่วมมือฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย-เดอะมอลล์ บางแค เครือโรงพยาบาล BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ให้บริการฉีดวัคซีนประมาณ ๒,๐๐๐ คน/วัน ขณะนี้เปิดให้บริการประชาชน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่จะฉีด ไร้ร่องหน้าผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ “ไทยร่วมใจ Thai PBS” และจองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๙๐-๒๘๕๕ (๔๐ คู่สาย) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ สามารถรอรถกินเข้ารับวัคซีนได้ โดยแสดงใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ และกลุ่มผู้ที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี ที่มีคิว ฉีดเดิมวันที่ ๖-๑๐ ส.ค. สามารถมารับบริการได้วันที่ ๒๐ ส.ค. คิวเดิมวันที่ ๑๑-๑๕ ส.ค. สามารถมารับบริการได้วันที่ ๒๑ ส.ค.</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ รองรับ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ</p> <p>- เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่ กรุงเทพฯ และความคืบหน้า การให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>
๓	กทท. เริ่มก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ดับเพลิง และกู้ภัย ปลายปี ๖๔	แนวหน้า naewna	<p>- พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทท.ว่า สปภ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม ดับเพลิงและกู้ภัย กทท.บนที่ดินของ กทท.ที่ จ.นครปฐม ซึ่งได้ออกงบประมาณให้สำนักการโยธา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยออกแบบตามมาตรฐานสากล คาดจะเริ่มก่อสร้าง ได้ปลายปี ๖๔ ทั้งนี้ การฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงของ กทท.ได้ดำเนินการ เป็นประจำทุกปี ใช้สถานที่ศูนย์ฝึกประชาชนของสมาคมนักดับเพลิงที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทท.เสริมศักยภาพให้แก่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ของ กทท.</p>	<p>- สำนักการโยธา สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม ดับเพลิงและกู้ภัย กทท.ระยะ ที่ ๑ และการดำเนินการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ทดแทนเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ฝึกอบรมระยะเวลา ๖-๗ เดือน และเจ้าหน้าที่ประจำการฝึกทบทวนและเพิ่มองค์ความรู้ใหม่</p> <p>- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม.ระยะที่ ๑ คาดจะเริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี ๖๔ ประกอบด้วย อาคารปฏิบัติการและส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย อาคารจอดรถดับเพลิง อาคารคลังวัสดุ อาคารบริการ/สาธารณูปโภค อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม ๓ หลัง งานก่อสร้างสถานีแยกน้ำกับสิ่งปฏิกูล สถานีจ่ายเชื้อเพลิง งานก่อสร้างสถานีดับเพลิง สถานีฝึก A สถานีฝึกดับเพลิงอาคารสูง และงานก่อสร้างสถานีดับเพลิง สถานีฝึก B สถานีฝึกดับเพลิงไฟไหม้ในอาคารพาณิชย์ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยของ กทม.ที่จะใช้ฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านทักษะและด้านการปฏิบัติในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะกับบริบทของเมืองได้ดีขึ้น</p>		<p>ตามแผนฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี</p>
๔	<p>กทม.เดินทางมาตรวจรับมือฤดูฝนปี ๖๔</p> <p>เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ-ฝ้าระวาง</p> <p>สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชม.</p>	<p>ข่าวสด khaosod</p>	<p>- นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กล่าวว่า สนน.ได้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) สอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนในปี ๖๔ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โดยตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำความยาว ๗๘.๙๓ กม.และซ่อมแซมจุดรั่วซึม ๒๗ จุด เรียงกระสอบทรายบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ ๘๗ จุด ความยาว ๓,๒๒๑ ม. ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือร่วมกับกรมชลประทาน รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ๙๖ สถานี รวมถึงเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ โดยล้างท่อระบายน้ำความยาว ๓,๓๔๘ กม. ขุดลอกคูคลอง ๑๓๐ คลอง เก็บขยะ ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ๑,๕๒๘ คลอง ตรวจจุดโหม่งระบายน้ำ ๔ แห่ง สถานีสูบน้ำ ๑๙๐ แห่ง และบ่อสูบน้ำ ๓๒๙ แห่ง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการรับมือฤดูฝนในปี ๒๕๖๔</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนในปี ๒๕๖๔ เพื่อฝ้าระวังและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ผักตบชวา ล้างท่อระบายน้ำ เป็นต้น</p>
๕	<p>กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ</p>	<p>เดลินิวส์ เรื่องจริงผ่านเลนส์ dailynews twitter.com/BangbonBee</p>	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื่ออย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง เพื่อป้องกัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บริหารจัดการขยะติดเชื่อในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ติดเชื้อตามหลักสุขาภิบาลตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง		<p>การแพร่กระจายเชื่อว่า สสส.มีระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อทั่วไปและขยะติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทางถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประกอบด้วยขยะติดเชื้อทั่วไปและขยะติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดจากสถานบริการการสาธารณสุขจะคัดแยกเป็นการเฉพาะ ไม่ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป โดยว่าจ้างบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นผู้เก็บขนและกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุชและหนองแขม ส่วนขยะติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่กักตัวของรัฐ โรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว Hospital โรงพยาบาลสนาม และสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และขยะติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) มีการคัดแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ชุดตรวจ ATK จะรวบรวมใส่ถุงขยะสีแดงซ้อน ๒ ชั้นมัดปากถุงให้แน่น ภาชนะ หรือพันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวบรวมไว้ภายในบริเวณที่ปกปิดโดยสำนักงานเขตพื้นที่จะจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ รถเก็บขนมูลฝอยเฉพาะรวบรวมไปยังจุดพักรวมขยะติดเชื้อโควิด-19 ของเขต จากนั้นบริษัท กรุงเทพมหานครฯ จะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาตามกระบวนการและขั้นตอนของการกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป ส่วนมูลฝอยประเภทเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ให้รวบรวมใส่ถุงขยะราดน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถุงมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง ซ้อนด้วยถุงขยะอีก ๑ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง สำนักงานเขตจะเก็บขนและนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ซึ่ง กทม.ได้จัดอุปกรณ์พร้อมชุดป้องกันการติดเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและเก็บขนมูลฝอย ควบคู่กับการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติงานและการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด</p>	โควิด-19 ตามมาตรการจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อตามหลักสุขาภิบาลตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง	การบริหารจัดการขยะติดเชื้อทั้งขยะติดเชื้อทั่วไปและขยะติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักสุขาภิบาล พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
๖	ศบค.เปิดสูตรป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล/แนะนำ Company	posttoday ch๗ mgronline	<p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้วิเคราะห์ข้อมูลพบยังมีการติดเชื้อในสถานที่ทำงาน ทำให้ต้องเร่งค้นหาการติดเชื้อในชุมชน เพื่อลดอัตราการตายและการป่วยหนัก จึงมีแนวคิดทำ Company Isolation หรือแยกกักในสถานที่ทำงานที่มีความพร้อมควบคู่กับการเร่งตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK หลักการจะเหมือนกับ Community Isolation แต่เปลี่ยนมาเป็นการจัดการจัดในบริษัทและสถานที่ทำงานที่ต้องหาที่พำนักกับ</p>	ด้านบวก - ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางต่าง ๆ ที่กำหนด	-สำนักอนามัยสำนักงานแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตาม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	Isolation		<p>ผู้ติดเชื้อ ที่สำคัญชุมชนโดยรอบต้องยอมรับ ซึ่งจะมีโรงพยาบาลที่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนและขอให้บริษัทต่าง ๆ ที่มีความพร้อมเตรียมการไว้ตั้งแต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอแนวคิด Universal Prevention for COVID-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หลักการปฏิบัติคือ พยายามออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะลดความรุนแรงลง รักษาสุขอนามัยส่วนตัว การเว้นระยะห่างจากคนอื่น ๑-๒ เมตรในทุกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยแล้วทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดจุดสัมผัสจุดเสี่ยง และถ้าเป็นผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี มีกลุ่มโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรคต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสที่จะได้รับการสัมผัส เป็นผู้ติดเชื้อและมีความรุนแรง การอยู่ร่วมกันในสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ ครอบครัวและหอพัก ขอให้แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ทุกสถานประกอบการต้องตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโดยให้ได้รับการตรวจด้วย ATK หากยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อ ต้องแยกกัก และนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด</p>		<p>แนวทางต่าง ๆ ที่กำหนด ครอบคลุมทั้ง การสร้างการรับรู้และเน้นย้ำ ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวคิด Universal Prevention for COVID-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์